

Số: **53** /TB-MTTQ-BTT

Khánh Hòa, ngày **10** tháng 7 năm 2018

## THÔNG BÁO

**Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018  
tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

### **I. Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018**

#### **1. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước**

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đã kịp thời triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW và Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các ngành chức năng tham gia góp ý xây dựng luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Bộ Luật dân sự; Bộ Luật hình sự; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật hợp tác xã; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật trợ giúp pháp lý và các quy định của pháp luật mới và các quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt, Mặt trận các cấp phối hợp với các đoàn thể và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của phần tử xấu lợi dụng sự hiếu kỳ của một số người dân, xúi giục, kích động tập trung đông người phản đối dự Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và sự phát triển chung của tỉnh.

#### **2. Kết quả triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương**

Sáu tháng đầu năm 2018, Mặt trận, các đoàn thể các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở địa bàn khu dân cư, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong

trào thi đua yêu nước và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 12. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Nổi bật là:

- Đã phối hợp với các ngành làm tốt công tác vận động, tiếp nhận, triển khai cứu trợ khắc phục thiệt hại cơn bão số 12. Tổng tiếp nhận ủng hộ cơn bão số 12: 67,667 tỷ; cơn bão số 10: 2,229 tỷ. Đã kịp thời triển khai chi 05 đợt hỗ trợ: Chi tổ chức thăm hỏi ban đầu các gia đình có người bị chết, bị thương và chi hỗ trợ xây dựng 1.741 nhà thuộc diện hộ nghèo có nhà sập hoàn toàn, hỗ trợ 14.811 trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà hư hỏng nặng. Đã tiến hành các đợt kiểm tra, đôn đốc công tác cứu trợ tại các huyện, thị, thành phố. Đồng thời, tiếp tục chuyển phần kinh phí kết dư về quỹ cứu trợ các địa phương để tiếp tục xét, hỗ trợ khắc phục về nhà ở đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được tiếp tục hỗ trợ, sẽ triển khai xây dựng 80 nhà (50 triệu/nhà) cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo hiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở do bị ảnh hưởng nặng cơn bão số 12.

- Thực hiện chương trình chăm lo cho người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai có hiệu quả việc vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ. Đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn vào dịp lễ, tết Nguyên đán; triển khai xây mới 208 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai đến từng địa bàn trong khu dân cư trên toàn tỉnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. tổ chức nhiều chương trình, hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt đến từng địa bàn trong khu dân cư trên toàn tỉnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Đã phối hợp tổ chức 04 lớp tuyên truyền về cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” có 320 lượt người tham gia; 01 lượt Hội chợ thương mại quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam có chất lượng cao, 02 lượt đưa hàng Việt về nông thôn. Cuộc vận động đã làm thay đổi về nhận thức của người tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước. Đặc biệt, tại các vùng nông thôn người dân đã bắt đầu quen dùng, ưa chuộng hàng sản xuất trong nước.

### **3. Công tác giám sát, phản biện xã hội; phối hợp tiếp xúc cử tri; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân**

- Về công tác giám sát và phản biện: Mặt trận các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên tổ chức 45 cuộc giám sát các lĩnh vực: về các điểm nóng ô nhiễm môi trường; an toàn thực phẩm; công tác khắc phục thiệt hại cơn bão số 12; việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;... Tham gia với Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy về cải cách tư pháp, với Viện kiểm sát nhân dân

tính giám sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 và các trại tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức 20 hội nghị góp ý 118 dự thảo các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định, chính sách, pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

- Phối hợp tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở 18 điểm, có 2.484 lượt cử tri tham gia, với trên 100 lượt ý kiến; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại 109 điểm, có 15.059 cử tri tham gia, với 724 lượt ý kiến. Mặt trận các cấp đã kịp thời tổng hợp và chuyển đến Hội đồng nhân dân cùng cấp và báo cáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo đúng quy định.

- Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với chính quyền, chủ động triển khai, thực hiện Pháp lệnh quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia các vấn đề ở địa phương đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thực hiện đầy đủ các quy trình quy định về công khai các thông tin quy hoạch các dự án, chính sách đền bù giải tỏa tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; các chủ trương vay vốn, bình xét ở khu dân cư; xây dựng các công trình phúc lợi công cộng và các quỹ đóng góp của cộng đồng dân cư. Kịp thời kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đã tổ chức 327 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 81 vụ việc. Tập trung hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở; thường xuyên củng cố, kiện toàn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác hòa giải, đã tiến hành hoà giải thành 200 vụ, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư.

- Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh tình hình nhân dân luôn được Mặt trận các cấp quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Sáu tháng đầu năm 2018, Mặt trận các cấp đã tiếp 142 lượt công dân; tiếp nhận 141 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đã chuyển các cơ quan thẩm quyền giải quyết 86 vụ.

## **II. Ý kiến và kiến nghị**

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xin trân trọng gửi đến HĐND, UBND tỉnh, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh một số kiến nghị sau:

### **1. Về lĩnh vực sản xuất và đời sống**

- Việc triển khai các chương trình cứu trợ khắc phục hậu quả và các hỗ trợ để khôi phục phát triển sản xuất do cơn bão số 12 gây ra được tiến hành khẩn trương và đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc khôi phục phát triển sản xuất về lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đề nghị tỉnh có chính sách và quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục hỗ trợ khoan nợ lãi suất, cho vay vốn, hỗ trợ về giống đối với các cơ sở sản xuất giải quyết nhiều lao động và các hộ dân khôi phục lại các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao đã được định hình trước đây như: trang trại chăn nuôi gia súc gia

cầm, nuôi trồng thủy sản, mô hình bưởi da xanh, xoài, rau sạch và tiếp tục quan tâm chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đóng tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ.

- Việc Nhà máy đường thay đổi chính sách thu mua mía dẫn đến thu nhập không đủ bù đắp chi phí vận chuyển, sản xuất không có lãi ảnh hưởng đến đời sống người trồng mía. Đề nghị tăng cường công tác khuyến nông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm sạch bảo đảm an toàn thực phẩm, các sản phẩm đặc thù phục vụ du lịch.

- Trong thời gian qua tỉnh và các huyện, thị, thành phố có nhiều sự quan tâm đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch; nhưng hiện nay vẫn còn một số nơi thiếu nước sạch sinh hoạt (Suối Hiệp, Diên Khánh; Vĩnh Lương, Nha Trang); hệ thống nước tự chảy tại 02 xã Sơn Bình, Sơn Trung huyện Khánh Sơn xuống cấp hư hỏng nặng. Hiện nay còn nhiều hệ thống kênh mương thủy lợi và hệ thống thoát nước trong khu dân cư xuống cấp ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân. Đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư, sửa chữa trước mùa mưa lụt.

## **2. Về thực hiện chế độ chính sách, giáo dục, đào tạo nghề và việc làm**

- Trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch các chính sách để thực hiện các dự án trên địa bàn với nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội người dân trong vùng quy hoạch, chất lượng các khu tái định cư, các chung cư, nhà ở xã hội được nâng cao đã tạo sự đồng thuận xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay còn một số dự án việc áp giá đền bù không đủ để đóng tiền quyền sử dụng đất tái định cư. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm.

- Tình trạng tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 2019 nhiều học sinh đạt điểm thi cao nhưng không trúng tuyển vào trường công lập. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét phương thức tuyển sinh lớp 10; cần có cơ chế cụ thể hơn nữa để thu hút xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, chú trọng mô hình quản lý hệ mầm non, mẫu giáo, xây dựng một số điểm trường cấp 2,3 phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong tỉnh.

- Đề nghị quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nghề, gắn với chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương, nhất là lĩnh vực dịch vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

## **3. Về lĩnh vực vệ sinh, môi trường và an toàn thực phẩm**

- Nhiều điểm nóng về ô nhiễm môi trường ở các địa phương đã được tập trung giải quyết. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn tồn tại một số bãi rác, điểm thu gom và xử lý rác, khu chăn nuôi gia súc gia cầm trong khu đông dân cư, các nhà máy, cơ sở chế biến, cơ sở sản xuất có chất thải độc hại, cơ sở sản xuất đá granic, cơ sở thuộc da, các lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các bãi tập kết, xử lý rác tại các địa phương; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu giết mổ tập trung.

- Nhiều cơ sở y tế phản ánh tình trạng nhà vệ sinh tại các bệnh viện, phòng khám, trường học, nơi công cộng không đảm bảo. Đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh công cộng, nhất là khu vực thành phố Nha Trang.

- Thời gian qua, chính quyền và các ngành chức năng đã tăng cường giám sát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân vẫn lo lắng

trước tình trạng sản xuất, lưu thông hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường; tình trạng sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, chăn nuôi gia súc gia cầm. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra quản lý thị trường; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm trong phân công quản lý an toàn thực phẩm.

#### **4. Về công tác quy hoạch, chỉnh trang phát triển đô thị**

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn một số dự án chậm triển khai, dự án vi phạm các quy định làm ảnh hưởng đến tâm trạng và đời sống của người dân. Đề nghị tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, sớm thu hồi các dự án không đúng quy định, chậm triển khai, không khả thi (dự án Hòn Rùa, Nha Trang Sao, Bệnh viện nghỉ dưỡng Trà Long, Ba Ngòi, Cam Ranh...), các dự án trạm dừng chân, trạm thu phí... ảnh hưởng nhiều đến dân sinh. Đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường cần công khai rộng rãi hơn nữa về các quy hoạch và các chế độ chính sách có liên quan để người dân biết thực hiện quyền sử dụng đất theo luật định và giám sát việc triển khai thực hiện.

- Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh mua bán, xe taxi, xe chở khách du lịch đậu, đỗ không đúng nơi quy định gây ách tắc giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang; người nước ngoài kinh doanh, lao động trái phép; biển hiệu quảng cáo có nội dung tiếng nước ngoài không đúng quy định, cho vay tín dụng đen, cá độ bóng đá, tội phạm, an toàn cháy nổ tại các cơ sở sản xuất, cây xăng trong khu dân cư vẫn còn tiếp diễn; tình trạng khai thác cát, đất, quặng trái phép tại các địa phương: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Lâm; khai thác gỗ, lâm sản trái phép ở Ninh Sơn, Ninh Tây, Ninh Hòa vẫn còn tiếp diễn. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý.

Trên đây là kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận các cấp trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo đến kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

#### **Nơi nhận:**

- Ủy ban TWMTTQVN (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- TT.HĐND, UBND tỉnh (p/h);
- Các vị ĐB HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban DC-PL.



**Trần Ngọc Thanh**

